
 
 
 

 
 

ประเด็นข่าว หมายเหต ุ

          โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  

ประเด็นสำคัญ 
     1. คาดการณ์ตัวเลขผู้ติดเช้ือรายวัน 
     ส่ือที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, กท.ธุรกิจ, แนวหน้า, ข่าวสด, ผู้จัดการ, theinews, TNN, ch7, 
nationtv, bluechipthai) 
     - นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ วิเคราะห์สถานการณ์โรคโควิด 19 ในประเทศไทย ว่า สถิติราย
สัปดาห์ล่าสุด (14-20 พ.ค. 66) มีผู้ป่วยรักษาใน รพ. 2,632 ราย สูงกว่าสัปดาห์ก่อน 1.12 เท่า ผู้เสียชีวิต 64 ราย มากกว่า
สัปดาห์ก่อน 2.9 เท่า คาดประมาณผู้ติดเช้ือใหม่รายวันอย่างน้อย 18,800-26,112 คน ถือว่าสูงที่สุดนับตั้งแต่ปลายปี 2565  
แต่เช่ือว่าน้อยกว่าสถานการณ์จริง ท่ีควรตระหนักคือผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นถึงเกือบ 3 เท่า เน้นย้ำให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติ ป้องกันตัว
สม่ำเสมอ 
     2. โควิด 19 ยังเป็นภัยคุกคามระดับโลก 
     ส่ือที่นำเสนอ : เว็บไซต์ แนวหน้า 
     - ในการประชุมสมัชชาอนามัยโลกประจำปีที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ล่าสุด WHO ย้ำว่าโควิด 19 ยังเป็นภัย
คุกคามระดับโลก สถานการณ์ในบางประเทศ เช่นประเทศไทยเริ่มกลับมาน่ากังวลอีกครั้ง หลังจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิต
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 

          กัญชา  

ประเด็นสำคัญ 
    1. นำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติด 
     ส่ือนำเสนอ : นสพ.(มติชน,ผู้จัดการ,กรุงเทพธุรกิจ,) เว็บไซต์(มติชน,ผู้จัดการ,กรุงเทพธุรกิจ,สำนักข่าวไทย,hfocus 
nationtv, sondhitalk,news1live) 
     - นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ โฆษก กมธ. วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. กัญชา กัญชง พ.ศ. ... ให้สัมภาษณ์ว่า ไม่เห็นด้วย
กับการให้กัญชากลับไปเป็นยาเสพติด โดยรัฐบาลชุดที่แล้วปลดล็อกกัญชาออกมา เนื่องจากมีผู้ป่วยที่ใช้กัญชา  แต่ไม่ได้รับ
กัญชาจากแพทย์จำนวนมากถึง 3.8 ล้านคน   การปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติด ทำให้เขาไม่ถูกจำคุกหรือถูกรีดไถ 
ขณะเดียวกัน การเอากัญชากลับเป็นยาเสพติด ทำให้ผู้ป่วยจำนวนมากกลายเป็นนักโทษ  โดยในช่วงที่กัญชาเป็นยาเสพติด มี
ผู้ใช้กัญชานอกการจ่ายยาของ สธ.สูงถึงร้อยละ 95  ทำให้ผู้ป่วยลดหรือเลิกใช้ยาแผนปัจจุบันได้ถึงร้อยละ 58  หากกัญชาเป็น
ยาเสพติด แพทย์จ่ายยายากมากเพราะมีขั้นตอนมาก เป็นอุปสรรคในการเข้าถึงกัญชาของประชาชน การเดินทางปลดล็อก
ถูกต้องมาครึ่งทางแล้ว การควบคุมกัญชา ไม่จำเป็นต้องเอากลับไปเป็นยาเสพติด ท่ีมีกฎหมายคุมเข้มข้น ยากแก่การเข้าถึง แต่
ถ้าเราใช้กฎหมายควบคุมจัดการคนทำผิดกฎหมาย เราก็จะหาทางออกได้  ส่ิงที่ควรทำในวันนี้คือเร่งพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชา 
กัญชง พ.ศ. ...ให้จบ เพราะผ่านการพิจารณาจากตัวแทนของพรรคต่างๆ รวมถึงพรรคก้าวไกล ซึ่งมีการกำหนดบทลงโทษที่
มากกว่าประกาศ สธ. ไม่ใช่การเอากลับไปเป็นยาเสพติด แล้วมีผู้ป่วยเดือดร้อน 
     - กัญชาเสพติดยากกว่าเหล้าและบุหรี่ ถ้าพรรคก้าวไกล จะผลักดันเรื่องสุราก้าวหน้า ให้มีเสรีในการดื่มสุรา แล้วเหตุใดจะ
มีการจัดการกับกัญชา ทั้งๆ ที่มีสรรพคุณเป็นยามากกว่าบุหรี่และสุรา หลักการนี้ย้อนแย้งกัน การนำกัญชาไปเป็นยาเสพติดอีก
ครั้ง ต้องคิดให้รอบด้าน เพราะกระทบหลายมิติ ไม่ใช่กระทบคนที่เคยสูบกัญชาที่มีเพียง 5 ล้านคน ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา มี
จำนวนผู้บำบัดยาเสพติดจากกัญชา ลดลงเหลือ 4,000 ราย เม่ือเทียบกับยาบ้าที่มีมากกว่าแสนราย  นอกจากนี้ การนำกัญชา
เป็นยาเสพติด จะกระทบกับผลิตภัณฑ์ที่ผ่าน อย. กว่า 3 พันรายการ ต่างมีความปลอดภัยในการผลิตแล้ว ถ้ากลับเป็นยาเสพ
ติด คนเหล่านี้จะต้องทำลายสวนทิ้ง เลิกจ้างงาน ยกเลิกจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 

 

ประจำวันที่ 
    24 พฤษภาคม 2566  
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ประเด็นข่าว หมายเหต ุ

     ส่ือนำเสนอ : นสพ. (ผู้จัดการ กรุงเทพธุรกิจ ) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ) 
     - นายทิมากร ไชยบุญ หรือตุ๊กแก ลายเทียน ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มลายเทียน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช กล่าว
ว่า เม่ือมีการปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติด ก็มีการลงทุนจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน ทำโรงเรียน ทำผลิตภัณฑ์ยา
หม่อง น้ำมันเขียว น้ำมันหยดใต้ล้ิน ถ้ารัฐบาลใหม่จะนำกลับเป็นยาเสพติด ก็ไม่ได้ติดขัด กลุ่มก็เลิกปลูก เลิกทำ แต่รัฐต้องมี
การชดเชยเงินตามจริง   
     ส่ือนำเสนอ : นสพ. (ผู้จัดการ กรุงเทพธุรกิจ ) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ไทยรัฐ,เดลินิวส์,มติชน,ข่าวสด, ไทยโพสต์, แนวหน้า, 
บ้านเมือง ,สยามรัฐ,ch7,topnews,news1live,sondhitalk,nationtv.,) 
     - นายประสิทธิ์ชัย หนูนวล แกนนำเครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทย โพสต์เฟซบุ๊ก สรุปว่า หากรัฐบาลใหม่ ยังมีจุดยืนนำ
กัญชากลับไปเป็นยาเสพติด จะออกมาชุมนุมให้สังคมรับรู้ความจริงถึงประโยชน์ของกัญชาทางการแพทย์ และขอท้าให้พรรค
ก้าวไกลนำข้อมูลวิทยาศาสตร์มาแสดงให้เห็นว่าเหล้า บุหรี่ มีประโยชน์กว่ากัญชา ก็จะยอมให้เอากลับไปเป็นยาเสพติด 
     ส่ือนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน) 
     - นายเดชา ศิริภัทร หรือหมอเดชา เจ้าของสูตรน้ำมันกัญชา (ตำรับหมอเดชา) โพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็น การลง
นามเอ็มโอยู ของ 8 พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ ว่า ไม่เห็นด้วยใน 2 ข้อ เกี่ยวกับสุราก้าวหน้า และ นำกัญชากลับไปอยู่ใน
บัญชียาเสพติด  ผลที่ตามมาคือประชาชนไทยที่ต้องการใช้กัญชาเพื่อป้องกันรักษาโรค จะเข้าถึงยากยิ่ง  มีการวิจัยทั่วโลกมา
นานแล้วว่า สุรามีโทษมากกว่าและประโยชน์น้อยกว่ากัญชาอย่างชัดเจน  มีเหตุผลอะไรที่ MOU ฉบับนี้จึงมุ่งส่งเสริมสุรา และ
กีดกันกัญชา เพื่อประโยชน์ของใคร 
     ส่ือนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน) 
     - วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกัญชาโคราช ได้รับผลกระทบหนักจากMOU รัฐบาล ระบุ ถูกตราหน้าว่าเป็นอาชญากรปลูกยาเสพ
ติด วอนหากจะให้กัญชาอยู่ในบัญชียาเสพติด ควรกำหนดให้ชัดว่าเป็นเฉพาะช่อดอก ส่วนใบ กิ่ง ก้าน และราก สามารถนำไป
ทำอะไรได้บ้าง โดยเฉพาะส่วนที่เป็น CBD ที่ไม่ใช่สารเสพติด รัฐบาลควรที่จะส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนปลูก แล้วนำมาใช้เป็น
พืชเศรษฐกิจได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งกำหนดไปเลยว่าเด็กและเยาวชนเข้าถึงไม่ได้ ซึ่งจะทำให้วิสาหกิจผู้ปลูก
กัญชาไปต่อได้. 
     ส่ือนำเสนอ : นสพ.(มติชน) เว็บไซต์ (มติชน) 
     - ที่ จ.ภูเก็ต นายวีรวิชญ์ เครือสมบัติ ประธานชมรมผู้ประกอบการสถานบันเทิงหาดป่าตอง กล่าวว่า การที่รัฐบาลจะนำ
กัญชากลับไปเป็นยาเสพติดนั้น ถือว่าเป็นส่ิงที่ดี เพราะวันนี้เองเม่ือออกกฎหมายมาเป็นกัญชาเสรี  แต่ไม่มีมาตรการควบคุม
ชัดเจน เป็นข้อกังวลพอสมควร  กฎหมายแต่ละตัวออกมาถ้าไม่สามารถควบคุมได้ไม่ควรออกมาก่อน ไม่ใช่ว่าออกมาแล้วเพื่อ
หาเสียง กัญชาเป็นเสรีก็จริงแต่ดูดกันแบบโจ๋งครึ่ม เด็กๆ ก็ดูดกัน จะไปหาซื้อที่ไหนก็ได้ เป็นช่องทางให้เจ้าหน้าที่เข้าไปเรียก
เก็บและร้านก็เปิดและดูดกันอย่างสบาย  ตอนนี้ที่ป่าตองและในจังหวัดภูเก็ตคิดว่ามีร้านกัญชาไม่ต่ำกว่า 1,000 ร้าน เด็ก
นักเรียนต่างดูดกันอย่างเมามันหาซื้อง่ายกว่าบุหรี่อีก น่าเป็นห่วงมาก  
     ส่ือนำเสนอ : นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ มติชน) เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ สำนักข่าวไทย hfocus) 
     - รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผอ.สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล กล่าวว่า เห็นด้วยที่จะ
ให้กัญชากลับไปเป็นยาเสพติด เพื่อปกป้องเด็กและเยาวชน เพราะจะมีการควบคุมเข้มข้น เข้าถึงได้ยาก ท่ีผ่านมาเห็นด้วยกับ
เรื่องกัญชาทางการแพทย์ แต่ในทางปฏิบัติกลับมีเรื่องอื่นมาด้วย ทำให้มีการกำหนดค่า THC ออกมาเพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์
ในรูปแบบอื่น แม้แต่ขนมที่มีการผสมกัญชา หรือร้านกัญชา แต่การออกกฎหมายมาบังคับใช้ยังสับสนไม่ชัดเจน เช่น ห้ามเด็ก
เยาวชน หญิงตั้งครรภ์ใช้ผลิตภัณฑ์ หรือทานอาหารที่มีส่วนผสมของกัญชา ท้ังที่ควรห้ามแบบเด็ดขาดว่า ห้ามมีส่วนผสมของ
กัญชาในอาหารปรุงเองในครัวเรือนหรือร้านอาหาร เพราะควบคุมได้ยาก ไม่เหมือนการควบคุมอาหารในเชิงอุตสาหกรรมที่มี
แบรนด์ ซึ่งต้องกำหนดสัดส่วนชัดเจน และจำหน่ายภายใต้การกำกับดูแลของ อย. 
     - แหล่งข่าวแวดวงอุตสาหกรรม CBD ให้มุมมองว่า หากกัญชากลับเป็นยาเสพติด ไม่กระทบกับธุรกิจที่ดำเนินการเรื่อง
การแพทย์ และสุขภาพ เนื่องจากในผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง ตามกฎหมายนั้น จะใช้ส่วนผสมที่เป็นสาร CBD ที่ได้จากกัญชง ซึ่งกัญ
ชง และ CBD ไม่ใช่ยาเสพติด ส่วนกัญชาควรเป็นยาเสพติด เพื่อควบคุมกรณีการนำไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม และควรใช้
ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์เท่านั้น เนื่องจากในกัญชา มีสาร THC ที่ทำให้มึนเมา แต่มีประโยชน์กับการรักษาคนไข้ในบาง
โรค เช่น ลมชัก หรือพาร์กินสัน จึงต้องเป็นการส่ังจ่ายโดยแพทย์ 
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     ส่ือนำเสนอ : เว็บไซต์(innnews) 
      - หลังจากมีการลงนาม MOU ระหว่างพรรคก้าวไกล และพรรคการเมืองที่จับขั้วจัดตั้งรัฐบาลโดย โดย 1 ใน MOU คือ
การนำกัญชากลับไปอยู่ในบัญชียาเสพติด ทีมข่าวไอ.เอ็น.เอ็น.ได้ ทำการ สำรวจร้านกัญชา ย่านถนนสีลม พบว่า  ทางร้านที่มี
เมนูเครื่องดื่มกัญชา หากหลังจากนี้จะไม่สามารถจำหน่ายได้ ก็เพียงแค่ถอดเมนูออก ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรมากนัก เนื่องจาก
ไม่ได้มีการลงทุนซื้อเครื่องเฉพาะสำหรับการชงเครื่องดื่มผสมกัญชาไว้ แต่ต้องยอมรับว่ามีความสับสนพอสมควร หากจะมีการ
นำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติด ผู้ประกอบการที่ลงทุนไว้แล้วอาจได้รับผลกระทบ และสำหรับร้านกัญชาเพื่อสันทนาการไม่
สะดวกที่จะให้ข้อมูลใดๆ ในขณะที่คลินิกกัญชาทางการแพทย์นั้น ระบุเพียงส้ันๆว่า คงต้องรอดูความชัดเจนก่อน แต่เช่ือว่าไม่
น่าจะมีผลต่อการใช้กัญชาเพื่อการรักษาโรค 
     2. ควบคุมร้านกัญชาหน้าโรงเรียน 
      ส่ือนำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์) 
     - นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯกทม. กล่าวว่า นโยบายเกี่ยวกับกัญชา ไม่ว่ารัฐบาลส่วนกลาง จะมีความเห็นเรื่องนี้เป็น
อย่างไรก็พร้อมปฏิบัติตาม ซึ่งกฎหมายปัจจุบันพบว่าการกำกับดูแลยังไม่เข้มงวดพอ โดยเฉพาะรถทรัคที่ขายกัญชา เร่ไปขาย
ตามริมถนน นโยบายของกทม.ไม่สนับสนุนให้ขายกัญชาบริเวณหน้าสถานศึกษา  กทม.จะทำในกรอบกฎหมายที่ตนเองทำได้ 
คงไม่ต้องประสานไปที่กระทรวงสาธารณสุข หากแต่ละฝ่ายทำหน้าที่ให้ดีแล้วเช่ือว่า ปัญหาต่างๆ จะลดลงได้ เพื่อเป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมายที่ใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างแท้จริง ไม่ใช่เพื่อสันทนาการ 
     ส่ือนำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์)  เว็บไซต์ (เดลินิวส์) 
     - น.ส.ศุภร คุ้มวงศ์ รอง ผอ.สำนักการศึกษา รก.แทนผอ.สำนักการศึกษา กทม. กล่าวถึง มาตรการความปลอดภัยใน
โรงเรียนสังกัด กทม. เพื่อป้องกันผลกระทบจากร้านจำหน่ายกัญชาว่า ได้มีหนังสือขอความร่วมมือสำนักงานเขตแจ้งโรงเรียน
ในสังกัดทุกแห่ง  ต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ช่ัวโมง และออกตรวจตราบุคคลที่ผ่านเข้า-ออกแต่ละวัน          
รวมถึงตรวจสอบการวางจำหน่ายกัญชา กัญชง บุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้า โดยรอบสถานศึกษาและในสถานที่สาธารณะ เพื่อ
คุ้มครองรอบโรงเรียน   นอกจากนี้ จะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานีตำรวจในพื้นที่และศูนย์บริการสาธารณสุข
ป้องกันอันตรายจากกัญชา กัญชง บุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้า และแจ้งมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายา หรือสารเสพติดใน
โรงเรียนสังกัด กทม.ให้แต่ละเขตและโรงเรียนในสังกัดดำเนินการตาม        

          ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ  

การประชุมสมัชชาอนามัยโลก      
    ส่ือที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, สยามรัฐ, ch7) 
     - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. โพสต์ภาพพร้อมข้อความว่า กำลังเดินทางไปร่วมประชุมสมัชชาอนามัย
โลก ที่เจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จัดขึ้นในเดือนพ.ค.ของทุกปี โดยเป็นเวทีสำหรับการตัดสินใจในกรอบขององค์การ
อนามัยโลก มีผู้แทนจากรัฐสมาชิกทั้ง 194 ประเทศ ร่วมหารือประเด็นและนโยบายที่ควรจัดอันดับให้ความสำคัญ การกำหนด
เป้าหมายและยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข ทั้งนี้ คาดเป็นภารกิจสุดท้ายในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่จะเข้า
ร่วมงานระหว่างประเทศ 

- 

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
     ส่ือที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thereporters, acnews, thailandplus, thecoverage, INN 
     - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เผยไทยได้เน้นย้ำบทบาทสำคัญของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง สนับสนุนความเท่าเทียมและการเข้าถึงบริการสุขภาพ ในงานเล้ียงรับรองระหว่างการประชุมสมัชชาอนามัยโลก 
สมัยที่ 76 พร้อมทั้งขอให้สนับสนุนการประชุมระดับสูงว่าด้วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในเดือน ก.ย.66 ท่ีสหรัฐฯ 

- 

ส่งทีม MCATT ดูแลจิตใจ 
     ส่ือที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์มติชน 
     - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เผย เหตุการณ์พายุพัดหลังคาสนามกีฬาโรงเรียนวัดเนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร 
ล่าสุดมีผู้เสียชีวิต 7 ราย ผู้บาดเจ็บกลับบ้านได้แล้ว 8 ราย ยังรักษาตัวในรพ. 10 ราย มอบทีม MCATT เข้าดูแลเยียวยาจิตใจ
ผู้บาดเจ็บและญาติอย่างใกล้ชิด ส่วนสถานบริการในพื้นที่ไม่ได้รับผลกระทบ 

- 
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พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 
     ส่ือที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus 
     - นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. ร่วมแลกเปล่ียนประสบการณ์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิของประเทศไทยกับ
ประเทศแคนาดาและยูกันดา ในงานประชุม “On the road to transformation of health: integrated primary care 
services and the role of family medicine” ที่นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยมีปัจจัยความสำเร็จ 4 ประการ คือ ความ
มุ่งม่ันทางการเมือง กำลังคนสุขภาพร่วมกับ อสม. หน่วยบริการปฐมภูมิอยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

- 

ประชาพิจารณ์ร่าง พ.ร.บ.การตลาดอาหารและเคร่ืองดื่มฯ 
     ส่ือที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ผจก., ข่าวสด, ฐานเศรษฐกิจ) 
     - นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผยผลการศึกษาพบว่า ช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมาเด็กไทยมีภาวะ
อ้วนขึ้นมากกว่า 2 เท่า เส่ียงเกิดโรคอ้วน โรค NCDs และการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร กรมอนามัย ได้มีมาตรการควบคุม
การตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเด็ก เพื่อยุติโรคอ้วนในเด็กไทยตามตัวช้ีวัดระดับโลก ขณะนี้อยู่
ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขให้ครอบคลุมทุกด้านตามข้อเสนอแนะขององค์การอนามัยโลก พร้อมทั้ง จัดทำ ร่าง พ.ร.บ.
การตลาดอาหารเครื่องดื่มที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเด็ก มี 9 มาตรการ และเปิดให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องร่วมประชา
พิจารณ์ ร่าง พ.ร.บ.ฯ ผ่านระบบออนไลน์ได้ถึงวันที่ 30 มิ.ย.66 โดยตั้งเป้าจะออกกฎหมายนี้ให้ได้ภายใน 1 ปี 

- 

โรคปลอกหุ้มเอ็นข้อมืออักเสบ 
     ส่ือที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, แนวหน้า, mcot, newtv, TNN) 
     - นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยโรคปลอกหุ้มเอ็นข้อมืออักเสบ (โรคเดอกาแวง) เกิดจากการอักเสบ
ของเส้นเอ็นและปลอกหุ้มเส้นเอ็นบริเวณข้อมือ ผู้ป่วยมักมีอาการปวดข้อมือบริเวณฝ่ังนิ้วหัวแม่มือ โดยเฉพาะเวลากำมือหรือ
ขยับข้อมือ มักมีอาการในช่วงกลางคืน พบได้บ่อยในผู้ป่วยอายุ 30-50 ปี ผู้หญิงมีโอกาสเป็นมากกว่าผู้ชาย ประมาณ 8-10 
เท่า ในบางรายที่มีอาการรุนแรง แพทย์อาจพิจารณาฉีดยาสเตียรอยด์ หรือผ่าตัดในกรณีที่ผู้ป่วยรับการรักษาโดยวิธีอื่นแล้ว
อาการไม่ดีขึ้น 

- 

สุราเสรี 
     ส่ือที่นำเสนอ : นสพ. ฐานเศรษฐกิจ สกู๊ปพิเศษ 
     - สำนักงาน คกก. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค ออกจดหมายเชิญเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ  
ร่าง พ.ร.บ.เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่... พ.ศ. ...) เพื่อเปิดรับฟังความคิดของปชช. ในระหว่างวันที่ 1-18 มิ.ย. 2566 โดยมี 
7 ประเด็น อาทิ กำหนดเวลาห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณสถานที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
ในกำหนดเวลาห้ามขาย, การกำหนดหน้าที่/ข้อยกเว้นของผู้ประกอบการ เจ้าของ ผู้จัดการ หรือผู้รับผิดชอบ สถานที่ขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ, การกำหนดให้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบหรือควบคุมกรณีมีการฝ่าฝืนกฎหมาย , การ 
กำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย โดยการเปิดรับฟังความคิดเห็น ถูกมองว่าเป็นการปิดกั้น ลิดรอนสิทธิ์การดำเนินธุรกิจของ
ผู้ประกอบการทั้งในธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และอื่นๆ ท่ีเกี่ยวเนื่อง และยังเป็นการย้อนแย้งกับนโยบายสุราเสรีของรัฐบาล
ใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
     -นายธนากร คุปตจิตต์ ที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยในหลายประเด็น เพราะเป็น
การลิดรอนสิทธิ์ผู้บริโภคและผู้ประกอบการ ได้แก่ ประเด็นที่1. การห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเวลา 14.00-17.00 น. 
และหลังเที่ยงคืน ซึ่งส่งผลกระทบต่อร้านอาหาร โรงแรม และแหล่งท่องเที่ยว เพราะนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่สามารถดื่มได้ 2. 
การให้อำนาจเจ้าหน้าที่ไปตรวจค้น เอาผิดการห้ามจำหน่ายให้ กับเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ห้ามจำหน่ายในสถานที่ที่
กำหนด เข้าไปตรวจค้นเวลาใดก็ได้ ซึ่งการเข้าไปในสถานที่ต่างๆ ตามกฎหมายต้องใช้หมายค้น และไปในเวลาที่กำหนด แต่
กฎหมายใหม่เพิ่มอำนาจให้สามารถเข้าไปในเวลาใดก็ได้ ซึ่งไม่ถูกต้อง 3.การออกกฎหมาย ห้ามทำกิจกรรมเพื่ อสังคม (CSR) 
ทำให้อุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะทำ CSR เพื่อช่วยเหลือสังคมหรือคืนกำไรให้กับผู้บริโภคไม่ได้ 4.เพิ่มกฎหมาย ห้าม
โฆษณาโดยเด็ดขาด ย้อนแย้งกับนโยบายสุราเสรีที่รัฐบาลใหม่ต้องการส่งเสริมอุตสาหกรรมสุรา ทั้งนี้ การแก้ปัญหาจริงๆ คือ
การบังคับใช้กฎหมายห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี  
 

- 
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เรียกร้องตรวจสอบมาตรฐาน 
     ส่ือที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ คอลัมน์ห้องร้องทุกข์ 
     - ญาติผู้ป่วยไม่ม่ันใจการดูแลตามมาตรฐานของศูนย์ดูแลผู้ป่วยจิตเวชของเอกชนแห่งหนึ่งใน อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โดย
อ้างว่านำเด็กออทิสติกไปฝากให้ดูแล แต่พบว่ามีบาดแผลหลายแห่ง และเด็กหวาดกลัวที่ถูกขังในห้อง จึงรีบนำตัวออกมาและ
สงสัยว่า จนท.ได้รับการอบรมจากหน่วยงานของ สธ.หรือไม่ เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ 

- 

ปัญหาร้านนวดไทย 
     ส่ือที่นำเสนอ : เว็บไซต์ pptv 
     - นางสาวอักษิกา จันทรวินิจ เจ้าของกิจการร้านนวดไทย เผยปัญหาที่ผู้ประกอบการร้านนวดไทยได้รับผลกระทบขณะนี้
คือ กลุ่มทุนจีนที่เข้ามาเปิดแข่งกับคนไทยในย่านท่องเที่ยวสำคัญ รวมถึงดึงหมอนวดฝีมือดีของไทยไปทำงานในเมืองจีน  
หากรัฐบาลใหม่เข้ามาขอให้มีมาตรการสงวนอาชีพนวดไทยไว้ให้คนไทย ให้หมอนวดไทยที่มีฝีมือดีๆ สามารถใช้ชีวิตอยู่ใน
ประเทศได้โดยไม่ต้องไปทำงานในต่างประเทศ 

- 

 ค่าดัชนีคุณภาพอากาศ 
     ส่ือที่นำเสนอ : นสพ. กรุงเทพธุรกิจ สกู๊ปพิเศษ 
     - รศ.สุวิมล กาญจนสุธา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล เตรียมศึกษาวิจัยเพื่อขยายผลการใช้ค่าดัชนีช้ีวัดคุณภาพอากาศ
ที่ส่งผลต่อสุขภาพ (AQHI) ในเขตกรุงเทพมหานครเป็นครั้งแรก ซึ่งจะเตือนถึงปริมาณฝุ่นPM2.5 ในอากาศ รวมถึงปชช.ในเขต
กรุงเทพฯ จะได้รับข้อแนะนำทางสุขภาพเม่ือจำเป็นต้องใช้ชีวิตกลางแจ้ง โดยเฉพาะกลุ่มเส่ียง เบื้องต้นจะทดลองใช้ภายใน   
ม.มหิดล วิทยาเขตพญาไท และย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี ซึ่งมหาวิทยาลัยเป็นภาคีเครือข่าย ภายในปี 2566 จากนั้นจะต่อ
ยอดสู่เขตพื้นที่โดยรอบ และผลักดันให้เกิดผลในระดับนโยบายต่อไป 
 

- 

 


